

KỶ NIỆM 67 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2021)



Là cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries chiều ngày 7/5/1954.

Ảnh tư liệu

56 ngày đêm LÀM NÊN CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ

67 năm đã trôi qua sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, những người chiến sĩ năm xưa giờ đều đã ở tuổi "xưa nay hiếm"; thế nhưng, ký ức về 56 ngày đêm "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt" làm nên chiến thắng lịch sử vẫn vẹn nguyên trong họ.

Có mặt tại căn nhà nhỏ của cựu chiến binh (CCB) Trịnh Đức Nhân, xã Phương Công (Tiền Hải), được nghe ông kể về những tháng ngày chiến đấu tại Đại đoàn Quân tiên phong, chúng tôi mới thấu hiểu được những gian truân, vất vả của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. CCB Trịnh Đức Nhân nhớ lại: Cuối tháng 4/1954, tôi cùng đồng đội hành quân từ Thanh Hóa lên Điện Biên Phủ. Ngày 7/5/1954, tôi nhận lệnh từ trung đội trưởng tiến vào cánh rừng Mường Thanh để phối hợp với các chiến sĩ đánh hầm tướng De Castries. Chúng tôi chiến đấu ác liệt, giành giật với quân địch từng tấc đất, nhiều chiến sĩ ta hy sinh... Anh Tạ Quốc Luật bắt được một tên địch, hỏi về vị trí hầm tướng De Castries. Sau khi xác định được mục tiêu, chúng tôi tiếp tục tiến đánh, cả đơn vị hơn 300 chiến sĩ lúc này chỉ còn 27 người.

Văn Nam vào cửa thứ hai; anh Chu Bá Thệ và Đặng Văn Hiếu trèo lên nóc hầm cắt dây thép để treo cờ. Khi De Castries bước ra khỏi cửa hầm, tôi tiến đến chĩa súng vào hắn để bảo đảm hắn không kháng cự. Anh Tạ Quốc Luật lục soát người De Castries thì phát hiện ra tờ phong quân hàm tướng của hắn, lúc ấy chúng tôi vui mừng khôn xiết. Để làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, không thể quên công lao to lớn của các chiến sĩ "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/máu trộn bùn non/gan không núng/chí không mòn", đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh thân mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Là chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đào giao thông hào cắt ngang sân bay Mường Thanh nhằm cắt đứt đường tiếp tế của địch, CCB Trần Ngọc Ái, xã Tây Tiến (Tiền Hải) cho biết: Khi chúng tôi hoàn quân lên đến Điện Biên Phủ, chiến dịch đã chuyển sang giai đoạn 3. Đây là giai đoạn quyết liệt nhất trong toàn bộ chiến dịch, quân Pháp dồn vũ khí, đạn dược và các loại hỏa lực mạnh

để cản bước quân ta; phía ta huy động toàn bộ lực lượng, vũ khí từ mọi miền để tiến về giải phóng Điện Biên. Đơn vị tôi khi ấy được giao nhiệm vụ vừa tham gia chiến đấu vừa tiến hành đào giao thông hào cắt ngang sân bay Mường Thanh đồng thời tạo đường tiến công của quân ta lên thẳng sở chỉ huy của địch. Sau khi hệ thống giao thông hào của đơn vị tôi hoàn thành, tuyến vận tải bằng đường hàng không của địch bị cắt đứt; quân Pháp tại Điện Biên Phủ phải chuyển sang phương án tiếp tế lương thực, vũ khí và con người bằng việc thả dù. Điều đó góp phần không nhỏ vào chiến thắng của ta. CCB Trần Ngọc Ái nhớ lại: Ban ngày anh em nghỉ ngơi, đến đêm thì tích cực đào giao thông hào. Địch dùng pháo sáng bắn liên tiếp, phát hiện khu vực ta đào giao thông hào chúng tiến hành bắn phá. Vì thế nhiều chiến sĩ đã hy sinh. Nhiều trận đánh ác liệt diễn ra tại lòng chảo Điện Biên, tiếng bom, tiếng súng xé nát không gian tĩnh lặng của núi rừng. Đêm ngày 6/5/1954, quân ta dùng 1 tấn thuốc nổ phá sập hệ

thống hầm ngầm, chiếm được đồi A1. Chiều ngày 7/5/1954, là cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries; tướng De Castries và toàn bộ Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng. Nhớ lại thời khắc lịch sử đó, CCB Hoàng Văn Xước, thôn Phúc Trung, xã Thái Phúc (Thái Thụy) cho biết: Khi biết tin chiến thắng, các chiến sĩ ta và nhân dân đưa ra từ các giao thông hào, tiếng hò reo vang cả núi rừng... Ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, hòa bình lập lại ở Đông Dương. Giờ đây, mỗi khi nhắc lại những tháng ngày hào hùng tại lòng chảo Điện Biên, các CCB Trịnh Đức Nhân, Trần Ngọc Ái, Hoàng Văn Xước không khỏi bồi hồi, xúc động. Bước ra từ khói lửa chiến tranh, họ quyết tâm gìn giữ hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc; hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TIẾN ĐẠT

Sáng ngày 6/5, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Hưng Hà, Thái Thụy và Kiến Xương với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị bầu cử số 1, 2, 3 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện bảo đảm nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

* Tại Trung tâm hội nghị huyện Hưng Hà, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên (UCV) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà; Hoàng Thị Liễu, giáo viên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình); Trần Khánh Thu, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Đỗ Văn Vẻ, Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Bình.

Trình bày chương trình hành động của mình, các UCV đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các UCV cũng như chất lượng các UCV đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn để trở thành người đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri. Cử tri cũng bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình, Thái Bình sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Một số ý kiến mong muốn các UCV khi trúng cử sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, thực hiện phương châm "Nói đi đôi với làm", thực hiện tốt chương trình hành động. Cử tri khẳng định, khi nhân dân tin, nhân dân bầu thì nhân dân sẽ luôn bên cạnh để ủng hộ, đồng hành với các đại biểu.

Thay mặt các UCV, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự quan tâm của cử tri dành cho các UCV. Đồng chí khẳng định những tình

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

cảm quý báu đó là động lực để mỗi UCV nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, hết lòng phấn đấu vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

* Tại Trung tâm hội nghị huyện Thái Thụy, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các UCV ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn An, Phó Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; Trương Thị Hương Giang, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vũ Thị Út, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các UCV cũng như chất lượng các UCV đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đồng thời mong muốn các UCV sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, đóng góp hết khả năng của mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, cử

tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, biện pháp kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; song song với đó là đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; nâng cao chất lượng đời sống cho người dân; cải thiện chế độ cho người cao tuổi; tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường.

Các UCV nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri, hứa sẽ bổ sung vào chương trình hành động của mình để đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng của cử tri. Các UCV cũng khẳng định, trong thời gian tới dù trúng cử hay không vẫn sẽ tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề đã được cử tri quan tâm với đúng chức trách, nhiệm vụ của mình.

* Tại Trung tâm Chính trị huyện Kiến Xương, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các UCV ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh; Bùi Phương Chi, giáo viên Trường THPT Đông Tiến Hải.

Trong chương trình hành động của mình, các

UCV đều quan tâm đến các vấn đề về xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát thực hiện pháp luật, thường xuyên nghiên cứu, học tập để phục vụ các hoạt động của Quốc hội và thường xuyên tiếp xúc cử tri để nắm bắt các vấn đề mà nhân dân quan tâm. Thông qua hội nghị tiếp xúc, cử tri sẽ hiểu kỹ hơn về tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của từng UCV, từ đó sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng để bầu vào Quốc hội khóa XV.

Bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình hành động của các UCV, cử tri mong muốn khi trúng cử các UCV sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội; quan tâm hơn nữa đến công tác quốc phòng - an ninh, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn. Thay mặt các UCV, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp thu ý kiến đóng góp của các cử tri, đồng thời bày tỏ nếu được tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, nỗ lực hết mình để cùng với các vị đại biểu Quốc hội kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương quan tâm, tiếp tục có nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, và tỉnh nói riêng phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống người sống nhân dân.

NHÓM PHỎNG VIÊN



Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Hưng Hà với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG Hưởng về ngày hội non sông

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Hiện nay, các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Công Thương đang triển khai nhiều hoạt động hưởng về ngày hội non sông.

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương cho biết: Công đoàn ngành Công Thương hiện có 27 công đoàn cơ sở (CĐCS) với trên 12.000 đoàn viên, người lao động. Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh về đẩy mạnh các hoạt động hưởng về ngày bầu cử, Công đoàn ngành Công Thương đã chỉ đạo các CĐCS vừa tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động hưởng về ngày bầu cử, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về

bầu cử để đoàn viên, người lao động hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, từ đó thực hiện đầy đủ các quy định về bầu cử. Có mặt tại nhà máy may xuất khẩu Dragontextiles 1 (xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải) cuối tháng 4/2021, mặc dù đang phải gấp rút sản xuất để đáp ứng tiến độ các đơn hàng đã ký song lãnh đạo nhà máy vẫn dành hơn 1 tiếng đồng hồ để Công đoàn ngành Công Thương tuyên truyền về bầu cử và công tác bảo đảm an ninh trật tự cho hơn 450 công nhân. Tại buổi tuyên truyền, nhiều nội dung về bầu

cử đã được truyền đạt tới người lao động. Cùng với đó, Công đoàn ngành Công Thương tổ chức phát tờ gấp, tài liệu hỏi - đáp về bầu cử cho đoàn viên, người lao động. Ông Vũ Ngọc Cường, Giám đốc nhà máy chia sẻ: Ngay từ đầu tháng 4, chúng tôi chỉ đạo Công đoàn nhà máy tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu đồng thời tăng thời lượng tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh tại các xưởng. Việc tuyên truyền kịp thời đã giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ được trách nhiệm của mỗi cử tri trong bầu cử. Chị Vũ Thị Lý, công nhân nhà máy chia sẻ: Được tổ chức

công đoàn tuyên truyền, phát tờ rơi đã giúp chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, hiểu được trách nhiệm của mình, từ đó tích cực góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Hưởng về ngày bầu cử, cùng với công tác tuyên truyền, các CĐCS còn phát động các phong trào thi đua để đoàn viên, người lao động tham gia, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tại Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được Công ty rất coi trọng. Công ty thành lập hội đồng xét, công nhận sáng kiến, hàng tháng tổ chức họp xét khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích người lao động. Ông Nguyễn Văn Đình, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Từ đầu năm đến nay, hưởng ứng chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cùng với công tác tuyên truyền, tạo điều kiện

để người lao động thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cử tri, Công ty tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, động viên người lao động tích cực tham gia phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động.

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương cho biết thêm: Cùng cả nước hưởng về ngày hội non sông, Công đoàn ngành Công Thương yêu cầu các CĐCS tham mưu lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, phương tiện để đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm của cử tri tham gia bỏ phiếu đồng đội, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

NGUYỄN CƯỜNG



Công đoàn ngành Công Thương phát tờ rơi tuyên truyền về bầu cử cho đoàn viên, người lao động nhà máy may xuất khẩu Dragontextiles 1, xã Bắc Hải (Tiền Hải). Ảnh chụp trước ngày 28/4/2021